



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๗๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และ นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ อว ๘๗๐๒.๑๗.๕/๗๗๕.๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘” ด้วยการปฏิบัติงานจริงพร้อมโน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง/๑ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกหน่วยงาน) ดำเนินการ ปฏิบัติงานตามวิธีการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทีม ครู ก ที่เชี่ยวชาญ ชำนาญงาน และประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งได้เตรียมคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) ไว้สำหรับฝึกปฏิบัติงานจริงด้วย โดยได้กำหนดสถานที่อบรม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ ๕,๓๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ [www.mevisions-training.com](http://www.mevisions-training.com), Line ID: @me-๙๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่ง บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ตามโครงการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

๓๔

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางสาวอรจิรา ยงดี ๐๘ ๑๙๗๔ ๖๖๒๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”